

BÁO CÁO**Tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2021**

Căn cứ Công văn số 519-CV/BTGTU, ngày 12/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc “*Báo cáo tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2021*”;

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh báo cáo tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tình hình tư tưởng của đoàn viên thanh niên

Tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên Trà Vinh ổn định, sống có lý tưởng, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc; tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội phát động với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Đoàn viên, thanh niên công nhân quan tâm, lo lắng trước tình hình cắt giảm nhân sự của một số công ty, thiếu việc làm do dịch bệnh Covid-19. Đoàn viên, thanh niên nông thôn quan tâm lo lắng trước tình trạng thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân, tiêu thụ một số nông sản gặp khó vì dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Đoàn viên thanh niên quan tâm và thường xuyên cập nhật thông tin chính thống về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tập trung tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tăng cường đăng tải, chia sẻ, tuyên truyền các tài liệu, tin, bài tuyên truyền về cuộc bầu cử trên webiste và các trang mạng xã hội. Đoàn viên thanh niên thường xuyên theo dõi và tham gia các buổi tiếp xúc cử tri của các đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại các địa phương. Đồng thời, đồng đạo cán bộ, ĐVTN tích cực tham gia tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử rộng rãi trong thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt đoàn viên, thanh niên quan tâm đến kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đoàn viên thanh niên tỉnh nhà quan tâm nhiều hơn đến các thông tin thời sự trong nước và ngoài nước nổi bật trong thời gian qua. Đặc biệt quan tâm đến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) diễn biến phức tạp, bùng phát dịch bệnh trở lại. Tuổi trẻ Trà Vinh xung kích tham gia thực hiện nhiều hoạt động tham gia phòng chống dịch Covid-19 cụ thể như: Tập trung tuyên truyền, vận động người dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo theo các văn bản chỉ đạo của Thường

trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là phát huy vai trò của các đội thanh niên tình nguyện tham gia các trạm kiểm dịch, phát loa tuyên truyền di động đến từng ấp, khóm, vùng sâu, phát khẩu trang, phục vụ các khu cách ly, hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm và khai báo y tế, làm tấm chắn giọt bắn hỗ trợ các trạm kiểm dịch,... Đồng thời triển khai các hoạt động trực tuyến để đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia trong thời gian nghỉ hè như quay MV cổ động, tích cực chia sẻ các hình ảnh đẹp của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 để lan tỏa trên các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, vận động các nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là lưu ý việc đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch.

2. Tình hình dư luận trên internet và các trang mạng xã hội

Đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà quan tâm nhiều hơn đến các thông tin thời sự trong nước và ngoài nước nổi bật trong thời gian qua. Đặc biệt quan tâm đến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) diễn biến phức tạp, bùng phát dịch bệnh trở lại.

Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, đội ngũ báo cáo viên Đoàn các cấp phải tập trung tuyên truyền thông tin đến đoàn viên, thanh niên và người dân về diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Bên cạnh đó, tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội để chia sẻ các thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh; không gây hoang mang, dao động trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân cũng như khuyến nghị hạn chế đến các nơi tập trung đông người; cung cấp thông tin và vận động nhân dân không nên đến các khu vực đang có dịch bệnh khi không cần thiết. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý chí đấu tranh, phản bác lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Một số vấn đề dư luận trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin làm ảnh hưởng đến tâm lý người dân nói chung, trong đó có đoàn viên thanh niên như: lừa đảo, bịa đặt, sai sự thật qua mạng xã hội, các thành phần cho vay theo hình thức tín dụng đen; quan tâm đến các hiện tượng mạng xã hội như sự kiện của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng với danh hài Hoài Linh, các nghệ sĩ khác.....

3. Kết quả công tác dư luận xã hội năm 2021

Tập trung tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; tuyên truyền phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Đột phá, Phát triển”; Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương năm 2021; về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026...¹; qua đó nâng cao nhận thức chính trị của ĐVTN, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tập trung các vấn đề, sự kiện lớn diễn ra trong tỉnh, trong nước và quốc tế, tập trung vào các nhóm nội dung như: Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; diễn biến và công tác phòng, chống dịch Covid-19; tình hình an ninh trật tự; một số vụ việc, vấn đề dư luận đoàn viên thanh niên, Nhân dân quan tâm và bức xúc... Đặc biệt, dư luận lo lắng về diễn biến phức tạp, sự bùng phát của dịch Covid-19 ở nhiều nước trên thế giới, khu vực, một số tỉnh, thành phố trong nước; tình hình gia tăng nhanh số lượng người nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh và các nhiễm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành trong công tác phòng, chống dịch.

Liên quan đến các vấn đề cộng tác viên dư luận phản ánh, Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn cũng đã có những thông tin bổ sung làm rõ, phản hồi và định hướng dư luận xã hội nhằm ổn định tư tưởng cán bộ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, cung cấp thông tin chính thống và định hướng tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên hàng tháng, Tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng của Tỉnh đoàn. Các đơn vị định kỳ hàng tuần, quý báo cáo tình hình nắm bắt dư luận xã hội ở cơ quan, địa phương, đơn vị mình. Hàng tháng thực hiện công tác nắm bắt dư luận thanh niên gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đảm bảo.

Tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi của Đoàn cấp tỉnh năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Hội thi với sự tham gia của 23 thí sinh là của Báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện. Hội thi đã góp phần củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyển chọn những báo cáo viên xuất sắc, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

¹ Kết quả đã tổ chức được 3.875 cuộc, có 151.031 lượt cán bộ, đoàn, hội viên tham gia; qua đó phát 11.450 tài liệu tuyên truyền. Tổ chức Hội thi trực tuyến Ánh sáng soi đường năm 2021, có trên 26.000 thí sinh tham gia dự thi.

4. Khó khăn, hạn chế

- Hoạt động tuyên truyền chưa được duy trì thường xuyên, liên tục và không đồng đều ở các cơ sở, địa phương. Chất lượng, nội dung tuyên truyền miệng chưa đáp ứng nhu cầu và trình độ ngày càng cao của nhân dân
- Đội ngũ báo cáo viên thường xuyên có sự thay đổi, ít được tập huấn nghiệp vụ; hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với vị trí, vai trò của mình.

5. Phương hướng, nhiệm vụ công tác dư luận 2022

- Bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên theo hướng thiết thực, nhanh nhạy, hiệu quả, tăng tính chiến đấu, tính thuyết phục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong tình hình mới; góp phần tuyên truyền, triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên từng tháng, quý, năm, với nội dung phong phú, tập trung vào các chủ đề trọng tâm: công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,...; đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức hoạt động của báo cáo viên gắn chặt với từng đối tượng. Báo cáo viên phải thực sự trở thành cầu nối, đưa thông tin chính thống, có định hướng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kịp thời phát hiện và biểu dương những nhân tố tích cực, phổ biến những kinh nghiệm hay để cổ vũ, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu ổn định chính trị, xã hội; phát triển kinh tế, văn hóa; quốc phòng, an ninh.

6. Đề xuất kiến nghị

- Thường xuyên cung cấp tài liệu chuyên đề, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội cho đội ngũ báo cáo viên. Tài liệu chuyên đề có phân tích, đánh giá bản chất sự kiện, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền, kèm theo phụ lục những thông tin liên quan giúp báo cáo viên, đội ngũ cộng tác viên dư luận có cái nhìn tổng thể sự việc từ đó tuyên truyền hiệu quả hơn.

- Tổ chức các hội nghị luân phiên, hội thi,... để báo cáo viên, đội ngũ cộng tác viên có điều kiện trao đổi thông tin, nghiệp vụ, hiểu biết thêm về các địa phương, đơn vị, nhất là kinh nghiệm công tác tuyên truyền.

Trên đây là báo cáo kết quả tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh./.

Nơi nhận:

- BTG TWD;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- TT Tỉnh đoàn;
- Lưu: VT, BTG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Thanh Nhã

